

Số: /BC - HĐND

Bắc Kạn, ngày tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO THẨM TRA

Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra Báo cáo số 468/BC-UBND ngày 17/7/2023 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 (*UBND tỉnh thay thế Báo cáo số 481/BC-UBND ngày 30/6/2023*) như sau:

1. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm

Ban Pháp chế cơ bản nhất trí với nhận định, đánh giá của UBND tỉnh, trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản về công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, tuyên truyền, phối hợp triển khai công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, các lực lượng chức năng đã tích cực, chủ động phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 86,13%, một số loại tội phạm và vi phạm pháp luật giảm so với cùng kỳ, tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí; công tác thanh tra, kiểm tra được đảm bảo thực hiện, phát hiện những sai phạm và kiến nghị thu hồi gần 200 triệu đồng.

Qua thẩm tra, Ban Pháp chế nhận thấy:

Mặc dù các đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật nhưng chưa thực sự hiệu quả; nhận thức pháp luật của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân còn hạn chế; công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình nhằm phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm trong một số trường hợp chưa kịp thời, qua kiểm sát Viện Kiểm sát nhân dân đã ban hành nhiều văn bản kiến nghị các đơn vị, địa phương quan tâm hơn nữa trong việc triển khai các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.

Tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao vẫn tiếp tục xảy ra và tiềm ẩn nguy cơ phức tạp với thủ đoạn tinh vi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản lớn (*trong 6 tháng xảy ra 12 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chủ yếu là lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng*), việc phát hiện, điều tra, xử lý còn gặp nhiều khó

khẩn; tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp tăng so với cùng kỳ (*tăng 06 vụ*); qua kiến nghị, phản ánh và công tác giám sát của HĐND cho thấy, một số quyết định xử phạt vi phạm hành chính chưa tổ chức thi hành được, ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Trong kỳ báo cáo, còn trường hợp cơ quan điều tra cấp huyện ra quyết định khởi tố bị can thiếu căn cứ, Viện Kiểm sát nhân dân đã ban hành văn bản yêu cầu hủy bỏ quyết định khởi tố bị can; còn trường hợp bị can trốn khỏi nơi giam giữ trong quá trình trích xuất để thực nghiệm điều tra và lấy lời khai (*vụ Trương Thái Dương*). Trong hoạt động điều tra, khám phá án, cơ quan điều tra còn có một số thiếu sót, Viện Kiểm sát nhân dân đã ban hành 17 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm.

2. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Ban Pháp chế HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và đề nghị UBND tỉnh:

- Có giải pháp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật hiệu quả; tăng cường các biện pháp tuyên truyền, khuyến cáo về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhằm nâng cao ý thức cảnh giác trong quần chúng nhân dân.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm bắt tình hình ở cơ sở nhằm kịp thời phát hiện, phối hợp ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm. Ngành chức năng tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nhất là trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật đang có chiều hướng gia tăng và tiềm ẩn nguy cơ phức tạp.

- Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; công tác điều tra, truy tố, xét xử theo đúng quy định.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đối với báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023./.

Nơi nhận:

- Đại biểu tham dự kỳ họp HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- LĐVP;
- Phòng CTHĐND;
- Lưu : VT, HS.

TM. BAN PHÁP CHẾ
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Lê Thị Hương